



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกาศเลื่อนสอบ TGAT/TPAT 2-5 ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
TCAS รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวันสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องด้วย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เลื่อนวันสอบ TGAT/TPAT 2-5 ในสนามสอบจังหวัดยะลา และนราธิวาส และอนุญาตให้ผู้สมัครสอบในสนามสอบจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาที่ประสบปัญหาในการเดินทาง สามารถย้ายวันสอบมาเป็นวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับช่วงสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์**เฉพาะผู้ที่เลื่อนสอบ** TGAT/TPAT 2-5 ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ เป็นวันที่ **๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้ผู้เลื่อนสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่ประสงค์จะเลื่อนสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระบบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางลิงก์ <https://admission.reg.cmu.ac.th/tcas/> ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น. ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ขอให้ประสานคณะที่ดำเนินการรับสมัครโดยตรง
๒. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารายชื่อผู้เลื่อนสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่ยื่นความจำเป็นในการขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ยื่นความจำเป็นต้องแนบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 ฉบับใหม่ (ช่วงวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗) ในระบบ
๓. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานของผู้ยื่นความจำเป็นและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมรายละเอียดให้ทราบทางอีเมลที่ได้ยืนยันตัวตนไว้ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗**

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ แต่มิได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านเป็นผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะขอสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในภายหลังไม่ได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <https://admission.reg.cmu.ac.th/tcas/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

Quanta Anthon

(รองศาสตราจารย์ เกษัชรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่